

ด่วนที่สุด

ที่ ศธ ๐๔๐๐๙/ว ๓๖๖๙



สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ กทม. ๑๐๓๐๐

๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๔

เรื่อง การสำรวจข้อมูลครูตามมาตรฐานวิชาเอกที่กำหนดให้มีในสถานศึกษา เพื่อวางแผนอัตรากำลังครู
ในสถานศึกษา ๑๐ ปี

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต

อ้างถึง หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๖/ว ๒๓ ลงวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๓

สิ่งที่ส่งมาด้วย	๑. ตารางเกณฑ์มาตรฐานวิชาเอกที่กำหนดให้มีในสถานศึกษา	จำนวน ๑ ฉบับ
	๒. แบบเก็บข้อมูลครูผู้สอนตามมาตรฐานวิชาเอก	จำนวน ๑ ฉบับ
	๓. คำชี้แจงการจัดทำข้อมูลครูผู้สอนตามมาตรฐานวิชาเอก	จำนวน ๑ ฉบับ

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงาน ก.ค.ศ. ได้กำหนดเกณฑ์อัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งเป็นเกณฑ์อัตรากำลังใหม่ที่มีผล
บังคับใช้ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (ณ วันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๔) เป็นต้นไป และได้มีการกำหนดสาขาวิชาเอก
ในสถานศึกษา ให้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาเอก ความแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานขอเรียนว่า เพื่อให้การจัดทำข้อมูลครูผู้สอน
ตามมาตรฐานวิชาเอกที่กำหนดให้มีในสถานศึกษาในสังกัด เป็นระบบและมีประสิทธิภาพ สำหรับใช้จัดทำ
แผนอัตรากำลังครูตามมาตรฐานวิชาเอกตามที่ ก.ค.ศ. กำหนด เพื่อวางแผนการบริหารอัตรากำลังครูในสถานศึกษา
๑๐ ปี (ปี พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๗๓) และรองรับการบรรจุนักศึกษาทุนโครงการต่าง ๆ ในสาขาวิชาเอกที่มีความขาด
ตามมาตรฐานวิชาเอกในสถานศึกษา และเป็นข้อมูลสำหรับวางแผนการผลิตครูในสาขาวิชาเอกหลักให้กับหน่วยงาน
หรือสถาบันที่ผลิตนักศึกษาทุนโครงการต่าง ๆ ต่อไป จึงขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ใช้ข้อมูล
ณ วันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๔ เป็นฐานข้อมูลในการกรอกแบบเก็บข้อมูล รวมถึงวางแผนอัตรากำลังครู
ในสถานศึกษา และดำเนินการดังนี้

๑. ศึกษารายละเอียดในคำชี้แจงการจัดทำข้อมูลครูผู้สอนตามมาตรฐานวิชาเอก ในแบบเก็บ
ข้อมูลแต่ละแบบให้มีความเข้าใจ และแจ้งให้สถานศึกษาในสังกัดดำเนินการกรอกข้อมูลได้อย่างถูกต้อง
ครบถ้วน สมบูรณ์

๒. ดำเนินการจัดเก็บ รวบรวม และตรวจสอบข้อมูลครูผู้สอนตามมาตรฐานวิชาเอก
ของสถานศึกษาในสังกัดตามแบบเก็บข้อมูลของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พร้อมจัดส่งให้สำนักงาน

/คณะกรรมการ...

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ เป็นอย่างช้า และส่งทางไปรษณีย์
อิเล็กทรอนิกส์ที่ plankru10y@hotmail.com

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ



(นายนิพนธ์ ก้องเวหา)

**ผู้อำนวยการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน**

สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ

กลุ่มแผนอัตรากำลัง

โทร. ๐ ๒๒๘๘ ๕๖๓๖